



HIỆP HỘI GIAO LƯU QUỐC TẾ THÀNH PHỐ AIZUWAKAMATSU

Tầng 5, Tòa nhà Lion D'or Garden,
2-14 Sakae-machi, AizuWakamatsu, Tỉnh Fukushima
Điện thoại: 0242-27-3703 | Fax: 0242-27-3704
Email: mail@awia.jp | Website: <https://www.awia.jp>

Potluck party ngắm hoa anh đào của hiệp hội AWIA

Sau ba năm gián đoạn thì năm nay chúng tôi sẽ tổ chức lại Potluck party ngắm hoa anh đào. Những ai muốn giao lưu với các thành viên của hiệp hội, kết bạn mới và thưởng thức hoa anh đào đều được chào đón.



Hãy tham gia bữa tiệc của chúng tôi cùng với gia đình và bạn bè của bạn.

Điều kiện tham gia: Vui lòng mang theo một món ăn (đồ ăn, hoa quả, snack...) dành cho 2-3 người.

Chúng tôi sẽ chuẩn bị đồ uống nhẹ, tuy nhiên bạn có thể mang theo bất cứ đồ uống nào của bạn.

* Vui lòng mang theo đũa, thìa và cốc không phải loại dùng một lần để giảm thiểu rác thải.

Thời gian: Ngày 9 tháng 4 (CN) 12:00 – 15:00

Địa điểm: Kotokuji Temple Ground
(Aizuwakamatsu Sakaemachi 2-12)

Phí: 100 yen Giới hạn: 50 người

Đăng ký: Trước ngày 8 tháng 4 (T7)

THÔNG BÁO VỀ HỘI PHÍ AWIA THƯỜNG NIÊN

Vào ngày 1 tháng 4 hàng năm, bắt đầu một năm tài chính mới theo lịch của Nhật Bản, chúng tôi sẽ thu phí hội viên của hiệp hội AWIA. Phí hội viên cho một năm có giá trị trong khoảng thời gian:

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024

Về tư cách hội viên của hiệp hội

Phí hội viên đóng một lần hàng năm sẽ giúp hỗ trợ cho rất nhiều những hoạt động được tổ chức bởi hiệp hội AWIA.

Nếu bạn muốn tiếp tục hỗ trợ các hoạt động của chúng tôi, chúng tôi đã bắt đầu tiến hành thu phí thành viên cho năm tài chính mới 2023-2024 từ tháng này.

Những thông tin mới nhất về các sự kiện



AWIA_PHOTO

<https://www.facebook.com/awiajp>



Đăng ký qua
mã QR vui lòng
sử dụng mã QR

Chương trình học và thăm trang trại

Hãy cùng trải nghiệm mọi thứ từ trồng trọt đến thu hoạch trên những cánh đồng bỏ hoang với những người bạn của mình từ Hiệp hội Giao lưu Quốc tế. Chương trình sẽ diễn ra trong ba buổi. Ngoài ra, chương trình sẽ dành thời gian để những người tham gia được tiếp xúc với văn hoá nông nghiệp lịch sử của Aizu, học sách “会津農書” (sách nông nghiệp Aizu), đồng thời trao đổi những thông tin về thực hành nông nghiệp và cây trồng ở đất nước của họ.

会津農書 là gì? Là sách hướng dẫn về nông nghiệp được viết bởi Yojiemon Sase, một quan chức trong làng của gia tộc Aizu vào giữa thời kì Edo (1684). Cuốn sách này được coi là một kiệt tác bất hủ trong lịch sử nông nghiệp Nhật Bản. Nó được cho là cuốn sách nông nghiệp đã tạo nên hệ thống hoá công nghệ nông nghiệp của Aizu, và đặt nền móng cho nền nông nghiệp của Aizu.

Thời gian: (1) Ngày 13 tháng 5 (T7); (2) Ngày 8 tháng 7 (T7); (3) Ngày 21 tháng 10 (T7). Tập trung lúc 9:00, giải tán lúc 13:00.

Địa điểm: Aizuwakamatsu, yanagiharamachi 4-6. Gặp nhau tại toà thị chính Yanagihara.

Đối tượng: Chỉ dành cho các thành viên của hiệp hội.

Lệ phí: 2000 yen cho ba ngày.

Đăng ký: Liên lạc với hiệp hội trước 19 tháng 4 (T4)

* Mang theo găng tay, ủng.



Lớp tiếng Nhật cho kì học mùa xuân

** Chúng tôi có cả lớp học online .

	Khoá học buổi sáng	Khoá học buổi tối
Thời gian	T6, 10:00 – 11:30	T5, 18:30 – 20:00
Ngày	7/4 – 30/6 (12 buổi)	6/4 – 29/6 (12 buổi)
Phí	6000 yên; 4000 yên (đối với hội viên)	
Địa điểm	Aizu Keikodo	
Đăng ký	ĐT: 0242-27-3703. email: mail@awia.jp	

Thông tin trong tháng ở Aizu

Hãy đến với lễ hội hoa anh đào ở lâu đài Tsuga-jo

Lễ hội hoa anh đào tại lâu đài Tsuruga-jo sẽ được tổ chức vào tháng 4 đến đầu tháng 5, khi những cây hoa anh đào tại đây nở rộ. Ngoài tháp đèn sáng hàng đêm bên dưới những gốc hoa anh đào, lâu đài sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hoá trong suốt tháng.



Tháp đèn dưới gốc anh đào	Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5
Lễ hội ngắm hoa anh đào và rượu sake địa phương tại lâu đài Tsuruga-jo	Ngày 15 tháng 4
"Aizu Jyuraku": hội chợ văn hoá Aizu Edo	Ngày 15, 16, 22, 23 tháng 4; Ngày 3, 7 tháng 5.

Thông tin xem thêm tại:

<https://www.aizukanko.com/kk/festival/sakura-matsuri>

Câu lạc bộ tiếng anh FIND

FIND là nơi gặp gỡ của những người yêu thích tiếng anh. Hãy đến để luyện khả năng nói tiếng anh của bạn với mọi chủ đề thông qua các trò chơi và các hoạt động, được thiết kế bởi thành viên của hiệp hội.

Thứ 7, ngày 15 tháng 4

Từ 10:00 ~ 11:30

Aizukeikodo, phòng 1

Giới hạn: 30 người

Đăng ký qua

mail@awia.jp trước T6,

ngày 14/4.

* Hoạt động này chúng tôi yêu cầu người tham dự phải đeo khẩu trang. Cảm ơn sự thông cảm của các bạn.



Những địa điểm ngắm hoa anh đào xung quanh thành phố Aizu

1) Hoa anh đào tại tàn tích Kozashi-jo



Thời điểm hoa nở rộ:

Từ giữa đến cuối tháng 4



Năm 1600, Kagekatsu Uesugi - lãnh chúa phong kiến của Aizu thấy e ngại về vị trí lâu đài Tsuruga gần núi, vì vậy ông bắt đầu xây dựng lâu đài trên địa điểm Kozashihara, nơi khu vực xung quanh thoáng đãng và có thể sử dụng nước từ sông Okawa. Tuy nhiên, việc xây dựng lâu đài này đã tạo cho Tokugawa Ieyasu một cái

cớ để tấn công Uesugi, và vài tháng sau việc xây dựng bị hủy bỏ do cuộc chinh phục Aizu của Ieyasu sắp xảy ra. Lâu đài Kozashi bị bỏ dở và trở thành tàn tích từ đó. Với diện tích gấp đôi diện tích của Lâu đài Tsuruga. Lâu đài Kozashi được cho là một lâu đài khổng lồ tượng trưng cho Oshu khi nó được hoàn thành, nhưng giờ đây chỉ còn lại một phần của Ninomaru và tàn tích của Honmaru.

Thông tin: <https://www.aizukanko.com/spot/147>

2) Hoa anh đào ở sông Kannonji



Thời điểm hoa nở rộ:

Cuối tháng 4

Đây là địa điểm được biết đến là một trong những điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất vùng Tohoku, với con đường đi bộ trải dài 1km dọc bờ sông..

Thông tin:

<https://fukushima.travel/destination/kannonji-gawa-river-cherry-trees/3>

3) Ishibe sakura



Thời điểm hoa nở rộ:

Từ giữa đến cuối tháng 4

Cây hoa anh đào Ishibe sakura có tuổi đời khoảng 650 tuổi. Cây được tạo thành từ 10 thân cây khác nhau, trải dài khoảng 20 m.

Cây hoa anh đào cổ thụ Ishibe tạo nên khung cảnh mê hoặc khi cây được bao quanh bởi cánh đồng lúa trải rộng.

Thông tin: <https://www.aizukanko.com/spot/628>

